

ĐHQGHN tập trung ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN, HOÀN THIÊN TỪNG BƯỚC cơ sở hạ tầng tại Hòa Lạc đến năm 2025

ĐÓ LÀ NHẮN MẠNH CỦA GIÁM ĐỐC ĐHQGHN
LÊ QUÂN TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN ĐHQGHN
QUÝ II NĂM 2023 ĐƯỢC TỔ CHỨC NGÀY
04/7/2023 TẠI HÒA LẠC.

↳ TÙNG LÂM



Tại hội nghị, Chánh Văn phòng ĐHQGHN Mai Hoàng Anh đã trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ quý II/2023 và kế hoạch trọng tâm công tác quý III/2023. Theo đó, quý II/2023, Văn phòng và các ban chức năng cùng với các đơn vị trong toàn ĐHQGHN đã tích cực triển khai và hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng như đón tiếp Thủ tướng Chính phủ thăm và làm việc với ĐHQGHN; đón tiếp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và phu nhân, Phó Thủ tướng Liên bang Nga thăm ĐHQGHN và nhiều đoàn công tác của Chính phủ các quốc gia khác; Tổ chức công bố các quyết

định về công tác nhân sự lãnh đạo, quản lý tại ĐHQGHN; công bố đề án tuyển sinh của ĐHQGHN năm 2023...

Lãnh đạo Văn phòng ĐHQGHN cũng đã trình bày những công việc trọng tâm cần hoàn thành trong quý III/2023 đối với các mảng công tác: Đào tạo, Khoa học & Công nghệ, Tổ chức Cán bộ, Hợp tác & Phát triển, Kế hoạch - Tài chính, Chính trị & Công tác học sinh - sinh viên, Xây dựng và phát triển cơ sở vật chất, Đảm bảo chất lượng giáo dục, Thanh tra & Pháp chế, các hoạt động chung hướng đến kỷ niệm 30 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN.

Tại hội nghị, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân ghi nhận những đóng góp tích cực của khối Văn phòng, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, các Ban chức năng, cùng các đơn vị thành viên, trực thuộc để ĐHQGHN từng bước thực hiện đạt được KPIs đã đề ra cho các đơn vị. Giám đốc nhấn mạnh, năm 2023 vô cùng quan trọng nhằm tạo sự bứt phá trong hoạt động xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại tại Hòa Lạc để đón sinh viên vào năm 2023 và các năm tiếp theo.

ĐHQGHN cam kết sẽ chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập và nghiên cứu cho



khoảng 6.000 sinh viên tới học tập tập trung từ năm học 2023-2024. Dự kiến đến năm 2025, cơ sở vật chất của ĐHQGHN tại Hòa Lạc sẽ đưa vào khai thác phục vụ đào tạo, nghiên cứu cho quy mô 15.000 người.

Theo kế hoạch, năm học 2023-2024, cơ sở Hòa Lạc sẽ đón khoảng 6.000 học sinh, sinh viên tới học tập, trong đó có sinh viên năm nhất Trường ĐH Y Dược, Trường ĐH Việt Nhật, Trường ĐH Luật, Trường Quốc tế, Khoa các Khoa học Liên ngành, sinh viên năm nhất một số ngành của Trường ĐH Công nghệ, sinh viên năm nhất khối sư phạm của Trường ĐH Giáo dục và học sinh khối lớp 10 Trường THPT Khoa học Giáo dục (HES).

Để đáp ứng được nhu cầu học tập, nghiên cứu cho các học sinh, sinh viên hướng đến mô hình đào tạo toàn diện cho người học như kế hoạch, ĐHQGHN đang tập trung cao độ mọi nguồn lực để triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, đồng bộ về quy hoạch các khu liên quan như giảng đường, khu nội trú, khu nghiên cứu, khu giáo dục thể chất, các khu hoạt động trải nghiệm... khang trang, tiện nghi, hiện đại, đảm bảo đúng mô hình đại học xanh theo tiêu chuẩn quốc tế tại Hòa Lạc.

Theo đó, tại hội nghị, các đại biểu đã tán thành kế hoạch phát triển cơ sở vật chất đến năm 2025. Trường Ban Xây dựng ĐHQGHN Nguyễn Anh Tuấn đã chia sẻ về tiến độ đầu tư xây dựng tại Hòa Lạc. Theo đó, ĐHQGHN



Các dự án vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 - Dự án ĐTXD Zone 3 Trường ĐH KH Tự nhiên

đã hoàn thiện đưa vào hoạt động khu giảng đường đáp ứng cho hàng nghìn sinh viên. Đây là công trình được thụ hưởng từ các dự án vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 do Quốc hội phê duyệt để xây dựng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, khu ký túc xá. Với khoản vay từ Ngân hàng Thế giới, ĐHQGHN sẽ đầu tư xây dựng một số dự án thành phần thuộc Dự án ĐTXD ĐHQGHN tại Hòa Lạc gồm: Trường ĐH Công nghệ, Trung tâm Thư viện và Tri thức số, trung tâm nghiên cứu liên ngành và khu trung tâm điều hành ĐHQGHN. Dự án đầu tư xây dựng Trường Quốc tế sẽ được khởi công cuối năm 2023 với quy mô 12.896m² sàn xây dựng; Khu Ký túc xá số 4 (QG-HN05) với hơn 5.000 chỗ ở cho sinh viên sẽ được

hoàn thiện đưa vào sử dụng trong thời gian tới đây.

Tại hội nghị các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về thực trạng khó khăn, các thách thức và thuận lợi khi triển khai nhiệm vụ ở các mảng công tác: Đào tạo, Khoa học & Công nghệ, Kiểm định chất lượng giáo dục; vấn đề nhân sự là chuyên gia trong các lĩnh vực; vấn đề học phí, chứng chỉ ngoại ngữ, chính sách trợ cấp cho sinh viên khối sư phạm; tuyển sinh sau đại học, mở ngành mới, hành lang pháp lý để vận hành các hoạt động liên kết đào tạo, doanh nghiệp khoa học công nghệ...